

Số: 200/STN&MT-MT  
V/v cung cấp thông tin cho báo chí

Hà Nam, ngày 07 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông

Ngày 23 tháng 02 năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 29/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp thông tin cho báo chí phản ánh nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên gây ô nhiễm môi trường. Qua kiểm tra thực tế và rà soát hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

**1. Thực trạng hoạt động của Nhà máy xử lý rác thải:**

Nhà máy xử lý rác thải tại xã Duy Minh được xây dựng từ năm 2010 với công suất lò đốt thiết kế ban đầu là 20 tấn/ngày đêm, chính thức đi vào hoạt từ tháng 12/2012 và tiếp nhận xử lý rác thải sinh hoạt của huyện Duy Tiên và 13 xã của huyện Kim Bảng với công nghệ xử lý rác thải là tách lọc và ủ rác trên tổng diện tích đất sử dụng được cấp là 1,6 ha. Tháng 01/2013, nhà máy đã đầu tư nâng cấp hệ thống lò đốt rác thải với công suất 70 tấn/ngày đêm, ống khói cao 30m, đường kính 01m, có hệ thống lọc bụi và bơm nước xử lý khí thải, đến tháng 8 năm 2015 hệ thống lò đốt được hoàn thiện đưa vào hoạt động.

Theo báo cáo, trung bình mỗi ngày nhà máy tiếp nhận khoảng 50 tấn rác thải sinh hoạt do công ty Cổ phần Môi trường Ba An thu gom vận chuyển đến giao cho nhà máy. Năm 2015, nhà máy đã tiếp nhận và xử lý 9.800 tấn rác thải, trong năm 2016 tính đến hết tháng 7 đã tiếp nhận và xử lý 7.817 tấn.

Tuy nhiên, từ ngày 24 tháng 6 năm 2016, do có sự cố của nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần môi trường Ba An, nên UBND tỉnh chỉ đạo cho nhà máy tạm thời tiếp nhận xử lý thêm lượng rác thải sinh hoạt từ thành phố Phủ Lý và thị trấn Bình Mỹ, khối lượng tiếp nhận trung bình khoảng 120 tấn/ngày đêm, có ngày đến gần 200 tấn. Do khối lượng vượt quá công suất xử lý của Nhà máy nên lượng rác tồn đọng tại nhà máy ngày càng nhiều gây khó khăn cho công tác quản lý và xử lý rác thải.

Hiện nay, mặc dù đã hoạt động hết công suất, làm 03 ca liên tục, nhà máy vẫn còn tồn đọng một khối lượng lớn rác thải tiếp nhận từ thành phố Phủ Lý và thị trấn Bình Mỹ được tập kết ngoài trời chưa được xử lý do quá tải. Lượng rác tồn đọng này đã được phủ bạt nhưng chưa được che phủ toàn bộ và phun các chế phẩm sinh học để khử mùi hôi tuy nhiên vẫn gây mùi khó chịu, ảnh hưởng đến môi trường không khí xung quanh.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên kiểm tra và yêu cầu công ty thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường không để ảnh hưởng tới môi trường xung quanh và đã có 02 văn bản phúc đáp UBND huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội và báo cáo UBND tỉnh (*Báo cáo số 960/BC-STNMT ngày 08 tháng 9 năm 2016 và Công văn số 1329/STNMT-MT ngày 08 tháng 12*



năm 2016) về việc nhà máy xử lý rác thải tại xã Duy Minh, huyện Duy Tiên gây ô nhiễm môi trường, trong đó đã đánh giá các nguyên nhân và đề ra các giải pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường tại nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa.

Ngày 02 tháng 03 năm 2017, UBND tỉnh Hà Nam đã có Thông báo số 18/TB-UBND về Kế hoạch hoạt động trở lại của Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường Ba An tại Thung Đám Gai, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm bắt đầu vận chuyển rác thải về nhà máy để vận hành lò đốt theo công suất thiết kế 100 tấn/ngày, đêm. Do đó, trong thời gian tới lượng rác vận chuyển về nhà máy xử lý rác của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa sẽ giảm để tập trung xử lý lượng rác hiện còn tồn đọng trong nhà máy.

## **2. Một số giải pháp giảm thiểu, khắc phục ô nhiễm môi trường tại nhà máy trong thời gian tới:**

- Đề giải quyết khó khăn trong công tác xử lý rác thải sinh hoạt giảm thiểu ô nhiễm môi trường khu vực nhà máy, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam đề nghị UBND tỉnh ngừng không cho vận chuyển rác thải từ Thành phố Phủ Lý và thị trấn Bình Mỹ về nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa để đảm bảo xử lý triệt để lượng rác tồn đọng;

- Yêu cầu nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa:

Tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục và xử lý ô nhiễm môi trường như: Thường xuyên phun chế phẩm sinh học khử mùi hôi, diệt ruồi muỗi, côn trùng và phủ bạt kín lên toàn bộ lượng rác để ngoài trời để không bị ảnh hưởng của nước mưa thấm qua rác thải chảy tràn ra xung quanh nhà máy làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, đồng thời trồng thêm cây xanh tạo giải pháp cách để giảm thiểu ô nhiễm, tạo cảnh quan môi trường.

Vận hành 03 ca thường xuyên hệ thống xử lý rác thải, đảm bảo xử lý hết lượng rác còn tồn đọng đồng thời có phương án quản lý, phòng ngừa việc tồn đọng rác thải khi nhà máy xảy ra sự cố;

- Đề nghị các sở, ngành, Công ty Cổ phần Môi trường Ba An, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm Thông báo số 18/TB-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường phúc đáp văn bản số 29/STTTT-TTBCXB ngày 21 tháng 02 năm 2017 của Sở Thông tin và Truyền thông./.

Nơi nhận: *ly*

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- CTCPĐT&PT Tâm Sinh Nghĩa;
- Lưu: VT, MT. *l*

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đinh Xuân Thông**